

# ก.แรงงาน ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ผ่านระบบ เรียนรู้ทางไกล สนใจสมัครด่วน



กระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เสริมศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผ่านระบบการเรียนรู้ทางไกล(e-Learning) ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ [www.e-osh.net](http://www.e-osh.net)

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การดำเนินงานตามนโยบาย ๘ วาระปฏิรูปแรงงานของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่สำคัญประการหนึ่งคือการขับเคลื่อนโครงการ Safety Thailand เพื่อสร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน กลไกสำคัญในการดำเนินการดังกล่าวก็คือบุคลากรด้านความปลอดภัยทั้งในส่วนของภาครัฐคือ พนักงานตรวจความปลอดภัย ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และในภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ ซึ่งเป็นกลไกและเครือข่ายสำคัญในสถานประกอบการที่จะสร้างสภาพการทำงานที่ปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในเชิงเทคนิควิชาการให้กับบุคลากร

ด้านความปลอดภัยในการทำงานดังกล่าว กสร.ได้จัดทำโครงการเสริมศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผ่านระบบการเรียนรู้ทางไกล(e-Learning) โดยมีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาทางไกลและมีการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเป็นที่ปรึกษา

ในการออกแบบหลักสูตรและพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-OSH) โดยมุ่งเน้นให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองพร้อมทั้งระบบการประเมินผลและให้คำปรึกษาแนะนำ สำหรับหลักสูตรการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๓ หมวดวิชา ได้แก่ ๑.การบริหารจัดการ

ด้านความปลอดภัย มีหัวข้อวิชาในการเรียนรู้ เช่น การสอบสวนอุบัติเหตุ หลักการตรวจความปลอดภัย

ในการทำงาน เป็นต้น ๒.เทคโนโลยีความปลอดภัย มีหัวข้อวิชาในการเรียนรู้ เช่น ความปลอดภัย

ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น ๓.สุขภาพและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มี

หัวข้อวิชาในการเรียนรู้ เช่น เทคนิคการสำรวจอันตรายเบื้องต้น การทำงานในที่อับอากาศ เป็นต้น

อธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ระบบการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-OSH) ได้มีการออกแบบพัฒนาระบบและเนื้อหาให้สามารถใช้งานได้แล้ว ผู้ใช้งานจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อขอรับ

รหัสเข้าใช้งาน ทั้งนี้จะมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้สามารถประเมินผลและปรับปรุงการ  
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด  
และสมัครได้ที่ [www.e-osh.net](http://www.e-osh.net) หรือผ่านเว็บไซต์ [www.oshthai.org](http://www.oshthai.org) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  
กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๘๓๓๘ หรือ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙ ต่อ ๕๐๘